
   
 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ ห้องประชุมชั่วคราว หอภาพยนตร์  
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม 

    ........................................................................ 
 
 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข   ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา 
๓. นายนิวัติ กองเพียร     ที่ปรึกษา 
๔. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน    ที่ปรึกษา 
๕. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    กรรมการ 

 (นางพัชราภรณ์  อินทรียงค์) 
๖. ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม    กรรมการ 

 (นายนพดล  กตญาณยุทธ์) 
๗. ดร.ชาคร วิภูษณวนิช    กรรมการ 
๘. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา   กรรมการ 
๙. ม.ล.วราภา อุกฤษณ์     กรรมการ 
๑๐. นายประวิทย์ แต่งอักษร    กรรมการ 
๑๑. นายก้อง  ฤทธิ์ดี     กรรมการ 
๑๒. นายโดม สุขวงศ ์     กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชมุ          
                   ๑.   นายสัณห์ชัย  โชติรสเศรณี   รองผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
                   ๒.   นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์   งานเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง 

   
ผู้ลาประชุม       
                   ๑.  นายจิระ มะลิกุล     กรรมการ 
                   ๒.  นางจิระนันท์  ประเสริฐกุล    กรรมการ 
 
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 
 



๒ 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง  
ส านักงาน กพร. มีหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ฯ ว่าคณะกรรมการ

พัฒนาส่งเสริมองค์การมหาชนมีมติเห็นชอบให้ก าหนดแนวทางการท าหนังสือหารือขององค์การ
มหาชน เมื่อองค์การมหาชนมีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อขัดแย้งที่ไม่อาจตกลงกันได้  ให้เสนอ
คณะกรรมการองค์การมหาชนแต่ละแห่งพิจารณาก่อน เมื่อยังไม่สามารถตกลงกันได้อีก จึงให้
คณะกรรมการท าหนังสือไปหารือกับส านักงาน กพร. 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
๑.๒. เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายจิระ มะลิกุล และนางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการขอลา

ประชุม และนายนพดล  กตญาณยุทธ์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรมได้รับ
มอบหมายเข้าประชุมแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพ่ิมเติมในที่ประชุม ได้แก่  
๑) หนังสือร่างเสนอ วิชาภาพยนตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒)  เอกสารประกอบการประชุม เพ่ิมเติม  
เอกสารประกอบวาระท่ี ๓.๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
เอกสารประกอบวาระที่  ๔ .๑  เรื่ องที่  ๑  สรุปประเด็นส าคัญ จากการประชุ ม

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอ
ภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐  

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๔๖๐-
๒๕๗๙) ของหอภาพยนตร์ฯ 

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)   

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมลานดารา ศรีไศล สุชาตวุฒิ ได้มาประทับรอยมือ
รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๗๗ ณ ลานดารา หอภาพยนตร์ และร่วมการสนทนาถึงประสบการณ์การ
ท างานด้านภาพยนตร์กับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง และจัดฉายภาพยนตร์ เพลงรักเพ่ือเธอ ผลงานการ
แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของศรีไศลและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ถึง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ร่วมจัดงาน 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้  ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งสถาบันเกอเธ กรุงเทพ 
เป็นเจ้าภาพ ปีนี้เทศกาลใช้หัวข้อว่า “แอนโทรโปซีน : ยุคที่กิจกรรมของมนุษย์ได้สร้างผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเห็นได้ชัด”  

ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ ได้จัดโปรแกรมให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรม 
และโปรแกรมเพ่ือฉายในรอบท่ัวไปส าหรับประชาชนด้วย  

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรม ทึ่ง ! หนังโลก ฉายภาพยนตร์เรื่อง Fiddler on 
the Roof (บุษบาหาคู่) ณ โรงภาพยนตร์สกาลา โดยมีผู้เข้าชมเป็นจ านวนมาก 



๓ 
 

 
 

สุดท้าย ฝ่ายเลขานุการได้เสนอฉายภาพยนตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พ.ศ.๒๔๕๔ ที่ นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต รอง
ผู้อ านวยการ ได้ขอท าส าเนาที่ค้นพบจากหอภาพยนตร์เนเธอร์แลนด์ ถ่ายท าโดยโรงหนังญี่ปุ่น
หลวงในกรุงเทพ ซึ่งมีค่าท าส าเนาภาพยนตร์ประมาณ ๓๐๐ ยูโร หรือสองหมื่นกว่าบาท แต่ให้ใช้
เพ่ือการศึกษาและจัดฉายในหอภาพยนตร์เท่านั้น ถ้าน าไปเผยแพร่ที่อ่ืนต้องเสียค่าธรรมเนียม
ต่างหาก 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้ชื่นชมหนังสือร่างเสนอวิชา
ภาพยนตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จะท าอย่างไรให้เข้าไปอยู่ตามโรงเรียน
ต่างๆ ได้ และใครจะเป็นผู้สอน และให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรท าโครงการวิจัย เรื่อง
วิชาภาพยนตร์ส าหรับนักเรียน และให้ทุนส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้าน
ภาพยนตร์ไปทดลองสอนที่โรงเรียน ๑ เทอม เมื่อได้ผลวิจัยจะท าให้การเสนอวิชาภาพยนตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปได้เร็วขึ้น 

นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ได้หารือกับนายโดม สุขวงศ์ 
ผู้อ านวยการ ว่ามีแนวทางที่ชัดเจนแต่จะต้องไปปรับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษา ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งมี ๓ วิชา โดยหอภาพยนตร์จะเสนอให้เพ่ิมวิชาภาพยนตร์อีก ๑ วิชา 
ตามแนวทางที่ผู้อ านวยการต้องการ คือ ให้เด็กเรียนวิชาภาพยนตร์ตั้งแต่ชั้นประถมไปถึงมัธยม
ปลาย ซึ่งจะต้องพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและต้องใช้เวลา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ความเห็นว่า เรื่องการหาคน
สอนหลักสูตรนี้ หากเสนอไปเป็นวิชาเอก ๑ สาขาในมหาวิทยาลัยของคณะสารสนเทศหรือวารสาร
ศาสตร์ เมื่อจบไปผู้เรียนวิชาเอกนี้ก็สามารถออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ ได้ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ และให้หอภาพยนตร์ ฯ น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 
๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง (มีเอกสารแนบ
แล้ว) 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้แก้ไขเอกสาร วาระที่ ๔.๓ 
บรรทัดที่ ๒ จากท้าย ค าว่า “ควรเพิ่มกิจกรรมสันทนาการด้านการฝึกจิต การนั่งสมาธิ อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง” ให้แก้ไขเป็น “ควรเพ่ิมกิจกรรมสันทนาการด้านการปฏิบัติธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง” 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมซึ่งแก้ไขตามที่ประชุมให้แก้ไขแล้ว  

 
 



๔ 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ เรื่อง แผนการด าเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์และผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่ งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ลงวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ค าสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่  ๖/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ จะ
ครบวาระในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ จะครบวาระใน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์พิจารณา
แล้วเห็นว่าการด าเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่และ
ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์คนใหม่ตามหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) 
ก าหนด มีข้ันตอนและกระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิมและระยะเวลาการด าเนินการสรรหาทั้ง ๒ 
อย่างเหลื่อมกัน ท าให้ต้องก าหนดแผนการด าเนินการสรรหาดังกล่าวให้ชัดเจนเพ่ือให้การ
ด าเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์จึงมอบหมายให้เลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯจัดท าร่างแผนการด าเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาก าหนดแผนการ
ด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้ง ๒ กรณีให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการตามที่คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ก าหนด ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้ว  และให้หอภาพยนตร์น าเสนอคณะกรรมการฯเพ่ือทราบต่อไป   

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (มีเอกสารแนบแล้ว) 
 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

 
๓.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสต

ทัศน์แห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ

โสตทัศน์แห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานในการประชุมคณะกรรมการเป็นล าดับมานั้น  

เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างในขณะนี้ยังคงไม่พร้อมที่จะให้คณะกรรมการได้เข้าดูพ้ืนที่จริง เว้น
แต่พ้ืนที่ชั้นล่างของอาคารซึ่งต่อเนื่องกับสถานที่ใช้ในการประชุมชั่วคราว 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพ่ือรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ) 

 



๕ 
 

 
 

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์
อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ตามล าดับจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๗ ซึ่งมีงานบางอย่างที่จะด้อง
ให้ด าเนินเพิ่มและลดจึงต้องขยายเวลาส่งมอบงานออกไปประมาณ ๒ เดือน 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

๓.๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ เจ้าหน้าที่แผนและ
งบประมาณ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น
ต้นไป และให้ผู้อ านวยการเสนอภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียดต่อคณะกรรมการเพื่อ
ทราบต่อไป นั้น 

ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ได้มีค าสั่งแต่งตั้ งผู้ช่วยผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ ฯ และ
มอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผู้ช่วยผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ฯ แล้ว 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (มีเอกสารแนบแล้ว) 
 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผล การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันที ่
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ 
อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพ่ือที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
(เอกสารแจกในที่ประชุม) 

สรุปประเด็นส าคัญจาก 
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ 
 คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. การตรวจสอบภายใน 
คณะอนุกรรมการฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๕ เรื่อง  

เรื่องท่ี ๑ เป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 สตง.ได้พิจารณาเห็นชอบ บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัดเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ส าหรับงวดบัญชีปี ๒๕๖๐ โดยคาดว่าจะเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยจะใช้เวลา ๖๐ วันจะแล้วเสร็จ 



๖ 
 

 
 

เรื่องท่ี ๒ ผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 คณะอนุกรรมการฯได้ช่วยกันพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ ๔ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมี ๔ รายการคือ ๑ รายการเงินสด ๒ รายการเงินฝากธนาคาร ๓ รายการวัสดุ
คงเหลือ และ๔ รายการสินค้าคงเหลือ ๓ รายการถูกต้องครบถ้วน ยกเว้นรายการที่ ๔ ที่พบว่ามีมูลค่าคงเหลือ ไม่
ตรงกับของงานบัญชีที่บันทึกไว้ ซึ่งผู้ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะให้งานบริหารสินทรัพย์เร่งหาสาเหตุความแตกต่าง
และปรับปรุงรายการให้ถูกต้องก่อนผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจในวันที่ ๑๒ ธันวาคมนี้ 
เรื่องท่ี ๓ ผลการสอบทานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    
 การสอบทานงบการเงินประจ าปีมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงินของ
หน่วยงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา ก่อนน าส่งผู้สอบบัญชี ผลการสอบทานพบว่าส่วนใหญ่ถูกต้อง
ครบถ้วน มีเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากมีก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอซึ่งหอ
ภาพยนตร์ก าลังเร่งให้มีการรับสมัครเจ้าหน้าที่อยู่ ส าหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ผู้อ านวยการจะน าเสนอเป็นวาระแยก
ต่างหากตามกรอบตัวชี้วัด กพร.  
เรื่องท่ี ๔ ผลการสอบทานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสวัสดิการ    
 การสอบทานงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ เป็นภารกิจใหม่ของผู้ตรวจสอบภายในซึ่งได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยจะน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการ
ประชุมเดือนธันวาคมนี้ 
เรื่องท่ี ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒)    
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ที่ได้เคย
อนุมัติจากกรรมการบริหารก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งผลการประเมินจะได้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์ 
การประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหารหอภาพยนตร์ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท าความ

เข้าใจโครงการ กิจกรรม ตัวเป้าหมายและตัวชี้วัดของปีและของแต่ละเดือนของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
ต่อเนื่องจากการประชุมเดือนตุลาคม ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบไปท ารายละเอียดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแต่ละเดือนออกมาให้ชัดเจน ซึ่งในการประชุมเดือนนี้ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในปีนี้ซึ่ง
เป็นปีสุดท้ายของแผนนั้นส่วนใหญ่มีความชัดเจนแล้ว มีเพียงบางโครงการส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังหาข้อสรุปที่ ชัดเจน
ไม่ได้ ซึ่งจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการประชุมอนุกรรมการครั้งต่อไป 

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ซึ่งได้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ นั้น ขณะนี้ผู้รับจ้างได้พยายามเร่งรัดให้เสร็จทันสัญญา  

 
โครงการที่ ๑๗ กิจกรรมสร้างหลักสูตร “ดูออกท าได้” ซึ่งอาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร ได้เรียบเรียงและ

ผู้อ านวยการได้ตรวจทานแล้วนั้น ได้ท าตารางเวลาการท างานดังนี้ 
ธันวาคม ๒๕๖๐  จ้างนักวิชาการศึกษาค้นคว้าจัดท าหลักสูตรตามรูปแบบกระทรวงฯ 
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ้างครูจัดท าแผนการสอน 
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑ ทดลองสอน 
พฤษภาคม ๒๕๖๑  ปรับปรุงแก้ไข 
มิถุนายน ๒๕๖๑  เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



๗ 
 

 
 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 
๔.๒ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
หอภาพยนตร์ ฯ ได้ท าการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นขององค์กรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว และได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยง 
และแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว) 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

 
๔.๓ เรื่อง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
หอภาพยนตร์ได้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ

๒๕๖๑ แล้ว 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือด าเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว) 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 
๔.๔ เรื่อง แผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

๒๕๖๑ 
หอภาพยนตร์ได้จัดท าแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือด าเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว) 

 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 

๔.๕ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการต่อวาระผู้อ านวยการ 

ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่องการ
แต่งตั้งผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผู้อ านวยการหอ
ภาพยนตร์ฯ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ ฯ คนใหม่จะต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การสรรหา
ผู้อ านวยการตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ก าหนด ซึ่งมีขั้นตอน
และกระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิม ท าให้จ าเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับหอภาพยนตร์(องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๒  

คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ .ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการต่อวาระผู้อ านวยการ 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
นายนพดล  กตญาณยุทธ์ (ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) ให้ข้อสังเกตดังนี ้ 
ข้อสังเกตที่ ๑ ร่างระเบียบข้อ ๕ ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าซ้ า  
ข้อสังเกตที่ ๒ ร่างระเบียบ ข้อ ๘ หลักอนุบัญญัติต้องไม่เกินกฎหมายแม่บท การเขียน

อายุผู้สมัครเป็นผู้อ านวยการต้องไม่เกิน ๖๑ ปี เป็นการริดรอนสิทธิ์ ไม่สามารถเขียนได้  
  ข้อสังเกตที่ ๓ ร่างระเบียบข้อ ๑๒ เรื่องของอนุกรรมการสรรหา คณะกรรมการมี

อ านาจในการแต่งตั้งอยู่แล้ว ถ้าเขียนลักษณะนี้แสดงว่าต้องการเจาะจงให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เป็นอนุกรรมการสรรหา ร่วมกับอนุกรรมการที่แต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือหากไม่เจาะจงก็อาจเปิดกว้างโดยเลือกจากบุคคลที่ระบุไปเลยว่าต้องมี
คุณสมบัติดีเด่นอย่างไร เช่น มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์หรือด้านกิจการของหอ
ภาพยนตร์  ถือเป็นการเปิดกว้าง 

นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ความเห็นว่า ตรงคุณสมบัติข้อ ๘ ถ้าดูตาม
กฏหมายถือเป็นการริดรอนสิทธิ์ เพราะว่ากฏหมายให้อายุถึง ๖๕ ปี จึงเห็นด้วยว่าไม่ควรที่จะ
ก าหนดไว้ที่อายุไม่เกิน ๖๑ ปี 

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ กรรมการ ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยว่าไม่ควรก าหนดอายุ 
เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิรูปด้วยและมีกฏหมายใหม่ซึ่งมีบทบัญญัติที่เข้มงวดขึ้น 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ โดยให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหอ

ภาพยนตร์น าความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนตามที่เห็นสมควร และ
ให้หอภาพยนตร์ด าเนินการเสนอประธานลงนามต่อไป 
    

๔.๖ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให้จัดท า

แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยการก าหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ



๙ 
 

 
 

และสังคมฉบับที่ ๑๒ ของประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาตร์ของคณะรัฐมนตรีและกระทรวง
วัฒนธรรม  และนอกจากนี้หอภาพยนตร์ ฯ จะใช้แผนยุทธศาตร์ดังกล่าวมาเป็นกรอบในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน  เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลผลิต ในการการสรรหาผู้อ านวยการ 
หอภาพยนตร์ นั้น 

หอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีของหอ
ภาพยนตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์
พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานที่มีหน้าที่จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์ โดยให้คณะท างานนี้มีหน้าที่จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้หอภาพยนตร์เป็นผู้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

ดังกล่าว เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร ฯ จะแต่งตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่
กลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร ฯ ต่อไป 

คณะอนุกรรมการนี้เรียกว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของหอ
ภาพยนตร์ โดยประกอบด้วย  

๑. ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช  ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล อนุกรรมการ 
๔. นายธมิตรชัย  บุรีเลิศ  อนุกรรมการ 
๕. นายนิวัติ กองเพียร  อนุกรรมการ 
๖. ม.ล. วราภา อุกฤษณ์  อนุกรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๘. นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ระยะ 

๒๐ ปีของหอภาพยนตร์และให้หอภาพยนตร์ด าเนินการเสนอประธานลงนามต่อไป 
 

 
๔.๗ เรื่อง รายงานงบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓๕ 

ก าหนดให้หอภาพยนตร์ฯ จัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการ ส่งให้ผู้สอบบัญชีภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชีทุกปี นั้น 

หอภาพยนตร์ฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกได้ บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้เสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์พิจารณา
เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว และเสนอ
ส านักงานการตรวจเงินเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ แล้ว 

หอภาพยนตร์ได้จัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการ ส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในของหอ
ภาพยนตร์สอบทานรายงานดังกล่าวแล้ว และเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ



๑๐ 
 

 
 

ประเมินผลฯ  ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณา
แล้ว  

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือเห็นชอบรายงานงบดุล งบการเงิน และ
บัญชีท าการของหอภาพยนตร์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือจะน าส่งให้ผู้สอบบัญชีภายนอก
ด าเนินการต่อไป 

 
มติที่ประชมุ    เห็นชอบรายงานงบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการของหอภาพยนตร์

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้หอภาพยนตร์ด าเนินการส่งให้ผู้สอบบัญชีภายนอกด าเนินการ
ต่อไปได้ 
 
 ๔.๘  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

ด้วยขณะนี้ครบรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รอบ ๑๒ 
เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นล าดับ
ทุกปีมา  บัดนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ได้พิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 

ไม่มี 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น. 
          
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นายโดม สุขวงศ ์


